

Năm 2023

THỨ TƯ

Phát hành: 26/4/2023

Bản tin

Điểm báo



BẢN TIN TỔNG HỢP THỜI SỰ TRONG NƯỚC

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

KINH TẾ - ĐẦU TƯ - HỘI NHẬP	1
1. Báo Ấn Độ chỉ ra những điều cần học hỏi từ Việt Nam để vươn đến ngôi "công xưởng toàn cầu" ..	1
2. Vì sao Apple định hướng sản xuất MacBook tại Việt Nam mà không chọn Ấn Độ hay Thái Lan? ..	3
3. Thủ tướng phân công từng Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương để đôn đốc, gỡ khó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh	6
4. 90 doanh nghiệp FDI sẽ chịu thuế tối thiểu toàn cầu ngay từ năm 2024	6
5. Bộ Xây dựng: Số doanh nghiệp địa ốc ngừng hoạt động tăng	8
QUẢN LÝ	8
6. Tiếp thu ý kiến đóng góp với dự thảo Luật Đất đai đến ngày cuối cùng	8
7. Hà Nội: Chủ tịch cấp huyện chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý Phòng cháy chữa cháy	10
8. Quảng Trị chấn chỉnh việc vắng mặt, họp không đúng thành phần	11
9. Hơn 100 bộ máy tính 5 năm không sử dụng tại Trường Chính trị Cần Thơ	11
10. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc xin nghỉ hưu sớm 4 năm	12
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH	13
11. EVN được đánh giá cao về chất lượng phục vụ người dân	13
12. Qua chỉ số PCI, Thanh Hóa nhìn lại để điều chỉnh	15
QUẢN LÝ NGÂN SÁCH	15
13. Thanh Hóa: Phê bình nhiều đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công, chậm giải phóng mặt bằng ..	15
SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH	17
14. Dự án của ông Lê Thanh Thân kéo những cán bộ nào "nhúng chàm"?	17
15. Sẽ kiểm điểm trách nhiệm 9 nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Đồng Nai	18
THẾ GIỚI	19
16. Trung Quốc kêu gọi cử nhân thất nghiệp "xấn tay" làm việc chân tay	19

KINH TẾ - ĐẦU TƯ - HỘI NHẬP

Báo Ấn Độ chỉ ra những điều cần học hỏi từ Việt Nam để vươn đến ngôi "công xưởng toàn cầu"

Theo tờ Economic Times, các chuyên gia Ấn Độ cho rằng nước này nên học hỏi mô hình của Việt Nam trước khi đặt mục tiêu trở thành cường quốc sản xuất toàn cầu.

Cụ thể, Ấn Độ đã bỏ lỡ những lợi ích của việc các nhà sản xuất chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc trong năm 2018-2019, trong khi Việt Nam đã tận dụng tối đa điều đó. Vì vậy, New Delhi nên xem xét kỹ lưỡng các chính sách của Việt Nam và kết hợp một số chính sách đó để thúc đẩy đà tăng trưởng của Ấn Độ.

Vậy bí quyết của Việt Nam là gì? Economic Times chỉ ra, quốc gia Đông Nam Á đã đi theo khuôn mẫu của các nền kinh tế công nghiệp hóa mới như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và Thái Lan. Các nền kinh tế này tập trung vào lĩnh vực sản xuất và hội nhập với chuỗi giá trị toàn cầu trong các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động như may mặc, đồ da và điện tử...

Phần lớn tăng trưởng của Việt Nam đến từ xuất khẩu trong các lĩnh vực có giá trị cao như điện tử. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là điện thoại, điện thoại di động và linh kiện (21%), dệt may (12%), máy tính và sản phẩm điện tử (12%), giày dép (7%), và máy móc, dụng cụ và phụ kiện (6%).

Các đối tác xuất khẩu chính là Mỹ (19% kim ngạch xuất khẩu), Trung Quốc (16%), Nhật Bản (8%), Hàn Quốc (7%) và Hồng Kông (4%). Đối với mặt hàng công nghệ cao, tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam là khoảng 40%; đối với Trung Quốc là 30% và đối với Ấn Độ chỉ là 10%.

Bằng cách cung cấp chi phí lao động thấp, ưu đãi thuế và tham gia vào các hiệp định thương mại tự do, Việt Nam đã thu hút các ông lớn như Samsung, Siemens, Panasonic và Nintendo, cùng nhiều công ty khác.

Theo tổ chức nghiên cứu toàn cầu Trading Economics, trong vài năm gần đây, xuất khẩu của Việt Nam đã tăng gấp đôi do mức lương tối thiểu cạnh tranh và chi phí tiện ích thấp đã thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài vào sản xuất.

Arun Singh, Chuyên gia kinh tế trưởng toàn cầu tại Dun & Bradstreet (D&B) cho biết: "Có một số lợi ích, một số bài học từ sự tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Việt Nam".

Việt Nam đã có một quỹ đạo tương tự như những "con hổ châu Á" - được đặc trưng bởi lao động giá rẻ, thuế suất hấp dẫn, dễ dàng kinh doanh. Đây là những yếu tố góp phần thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn vào các nền kinh tế đó.

"FDI của Việt Nam tính theo tỷ lệ phần trăm GDP là khoảng 4,6% trong 3 năm qua so với mức dưới 2% của Ấn Độ. Vì vậy, cần phải học hỏi về cách thu hút nhiều FDI hơn so với quy mô của nền kinh tế", Singh nói, đồng thời cho biết thêm rằng mô hình tăng trưởng kinh tế của hai nước vẫn rất khác biệt.

Theo ông, mặc dù hành trình kinh tế đang đi đúng hướng, nhưng Ấn Độ cần phải tăng tốc để trở thành một cường quốc sản xuất được coi trọng.

Các cải cách kinh tế: Các nhà hoạch định chính sách Việt Nam đã thực hiện các cải cách kinh tế bao gồm các chính sách định hướng thị trường và tự do hóa thương mại và đầu tư, giúp thu hút đầu tư nước ngoài khổng lồ. Vị trí gần với Trung Quốc đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế.

Việt Nam đã thành công hơn trong việc hội nhập vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu thông qua việc trở thành thành viên của Cộng đồng Kinh tế ASEAN và tham gia các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Việt Nam cũng tự hào về một thị trường lao động linh hoạt. Đất nước đã đầu tư công đáng kể vào giáo dục tiểu học và cơ sở hạ tầng, đảm bảo phổ biến truy cập internet với giá rẻ. Điều này giúp tạo ra một thế hệ hiểu biết về internet. Trình độ tiếng Anh cũng mang lại lợi thế cho Việt Nam.

Bài học từ thúc đẩy xuất khẩu: Các chuyên gia chỉ ra rằng mặc dù xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu tập trung vào một số lĩnh vực, nhưng rõ ràng hàng xuất khẩu của Ấn Độ có truyền thống đa dạng hơn.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, bối cảnh các tập đoàn toàn cầu hướng tới các điểm đến thay thế sẽ khiến nền kinh tế định hướng xuất khẩu gặp rủi ro.

Ấn Độ cần một mô hình phù hợp với thế mạnh và yêu cầu của mình - Nagesh Kumar, Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp, (ISID) nói.

Thay vì chú trọng mô hình tăng trưởng tập trung vào xuất khẩu, Ấn Độ nên phát huy thế mạnh của mình bằng cách tăng khả năng cạnh tranh xuất khẩu trong các lĩnh vực mà đất nước tỷ dân đang hoạt động tốt.

Ví dụ, thị phần của Ấn Độ trong xuất khẩu hóa chất, hàng nông sản, thực phẩm và sắt thép trên thế giới đã tăng lên kể từ năm 2010. Tương tự, xuất khẩu gốm sứ và hàng điện tử của nước này cũng đang cho thấy khả năng phục hồi đáng kể giữa bối cảnh tăng trưởng toàn cầu chậm lại. (Markettimes.vn 25/4, Minh Khôi) [Về đầu trang](#)

Vì sao Apple định hướng sản xuất MacBook tại Việt Nam mà không chọn Ấn Độ hay Thái Lan?

Theo Business Today, Apple chưa có kế hoạch lắp ráp iPad và MacBook tại Ấn Độ. Còn Nikkei thì trích dẫn lời chuyên gia phân tích cho rằng Apple cũng không quá hào hứng với Thái Lan.

Các nguồn tin thân cận với Apple nói với Business Today, rằng việc sản xuất iPad và MacBook ở Ấn Độ không nằm trong lộ trình trong hai đến ba năm tới. Business Today đã chỉ ra 3 lý do chính dưới đây.

1 - Nếu có mở rộng thì sẽ là iPhone "Pro" trước: Apple đã sản xuất một số dòng iPhone, bao gồm cả iPhone 14 mới nhất, tại Ấn Độ. Tuy nhiên, họ vẫn không sản xuất các mẫu 'Pro' hàng đầu tại đây. Chủ yếu là do quy trình sản xuất của các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Pro không giống nhau. Các nhà sản xuất theo hợp đồng của Apple sẽ phải đầu tư vào các thiết bị khác nhau và thay đổi công nghệ, điều này có thể mất thời gian.

Các nguồn thạo tin nói với Business Today: “Nếu Apple thực sự đang xem xét mở rộng cơ sở sản xuất của mình ở Ấn Độ, thì tiến trình thông thường sẽ là sản xuất mẫu iPhone Pro trước, thay vì chuyển sang một sản phẩm hoàn toàn mới như iPad hoặc Macbook”, các nguồn tin trong ngành đã xác nhận.

2- Thị trường máy tính ở Ấn Độ chủ yếu là máy chạy Windows: Mặc dù việc sử dụng Macbook và iPad đã tăng lên ở Ấn Độ, nhưng thị trường vẫn bị thống trị bởi các dòng máy chạy hệ điều hành Windows, phổ biến hơn.

Thị trường máy tính để bàn và máy tính xách tay của Ấn Độ bị chi phối bởi HP, Lenovo, Dell, Asus và Acer - 5 thương hiệu hàng đầu chiếm hơn 83% thị phần trong năm 2022. Tuy nhiên, nếu tính cả sản phẩm máy tính bảng, Apple đứng ở vị trí thứ 5 với 8,1% thị phần vào năm 2022. Dù vậy, nhu cầu từ Ấn Độ chưa đủ hấp dẫn để Apple yêu cầu các nhà sản xuất hợp đồng của họ đầu tư vào sản xuất iPad và Macbook ở Ấn Độ.

3- Nhu cầu máy tính giảm: Theo công ty nghiên cứu Canalys, thị trường PC Ấn Độ (bao gồm máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy tính bảng) đã bị sụt giảm nghiêm trọng 22% trong quý 4 so với cùng kỳ, chỉ 4,1 triệu chiếc được xuất xưởng. Điều này chủ yếu là do doanh số máy tính xách tay giảm 31% xuống còn 2,3 triệu chiếc. Các lô hàng máy tính để bàn cũng giảm 5% xuống còn 695.000 chiếc, trong khi các lô hàng máy tính bảng giảm 7% xuống còn 1,2 triệu chiếc.

Dù vậy, nhìn chung năm 2022 là một năm thành công đối với ngành công nghiệp ở Ấn Độ, với lượng hàng xuất xưởng tăng 5% so với năm 2021. Trong khi các lô hàng máy tính xách tay giảm 7% xuống còn 11 triệu chiếc, các lô hàng máy tính để bàn và máy tính bảng vẫn tăng đáng kể 37% và 21% lên lần lượt 3,2 triệu và 5,4 triệu chiếc vào năm 2022.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng này khó có thể tiếp tục vào năm 2023. Cũng giống như các thị trường toàn cầu, Canalys dự đoán rằng các lô hàng PC và máy tính bảng ở Ấn Độ sẽ giảm 6% vào năm 2023, xuống còn 18 triệu chiếc.

Hiện tại, MacBook và iPad chủ yếu được sản xuất tại Trung Quốc đại lục và Đài Loan (Trung Quốc). Một số mẫu MacBook Pro thì được sản xuất tại Hoa Kỳ.

Nikkei cũng đưa tin cuối năm 2022 rằng Apple có kế hoạch sản xuất MacBook tại Việt Nam từ giữa năm 2023. Theo đó, Apple đã yêu cầu nhà cung cấp hàng đầu của mình,

Foxconn, bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam sớm nhất là vào khoảng tháng 5, các nguồn tin cho Nikkei biết.

"Sau khi hoàn tất việc sản xuất Macbook, tất cả các sản phẩm chủ lực của Apple về cơ bản sẽ có thêm một cơ sở sản xuất ngoài Trung Quốc... iPhone ở Ấn Độ và MacBook, Apple Watch và iPad ở Việt Nam ", một nguồn tin nói với Nikkei Asia. Theo nguồn tin này, Apple đang muốn mỗi sản phẩm sẽ có một cơ sở sản xuất ngoài Trung Quốc.

Công ty đã lên kế hoạch chuyển một phần hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam trong gần hai năm và đã thiết lập một dây chuyền sản xuất thử nghiệm, Nikkei Asia đưa tin trước đó. Apple sản xuất từ 20 triệu đến 24 triệu chiếc MacBook mỗi năm.

Sau đó, đầu năm 2023, Digitimes đưa tin rằng Quanta Computer đang lên kế hoạch sản xuất Macbook tại Việt Nam. Và mới đây, Quanta đã ký thỏa thuận với UBND tỉnh Nam Định để phát triển dự án sản xuất máy tính quy mô lớn tại Khu công nghiệp Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Theo danh sách nhà cung cấp năm 2022 của Apple, hiện có 26 nhà cung cấp với 28 nhà máy tại Việt Nam phục vụ nhu cầu sản xuất thiết bị điện tử của Apple. Các nhà máy này trải rộng trên 15 tỉnh thành với phần lớn nằm ở phía Bắc.

Theo các chuyên gia, đối với các nhà sản xuất thiết bị điện tử như Apple, Việt Nam là một lựa chọn thay thế rất hấp dẫn so với Trung Quốc. Miền bắc Việt Nam có một số lợi thế mà ít địa điểm khác có thể sánh được. Phần lớn điều này là do vị trí gần với Trung Quốc và khả năng các nhà sản xuất tích hợp khu vực này vào chuỗi cung ứng hiện có.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề cập đến lợi thế về cơ sở hạ tầng giao thông và sự sẵn có của lao động có tay nghề cao, giá rẻ hơn so với Trung Quốc.

Giữa tháng 4, Nikkei cũng đưa tin về việc Apple đàm phán với các nhà cung cấp để sản xuất MacBook tại Thái Lan.

Giám đốc điều hành của một nhà cung cấp nói với Nikkei: "Lý tưởng nhất là Apple yêu cầu chúng tôi thiết lập các cơ sở sản xuất MacBook ở Việt Nam, theo bước chân của các nhà cung cấp khác của Apple, nhưng chúng tôi đưa ra một lựa chọn nữa là sản xuất tại các nhà máy của chúng tôi ở Thái Lan, nơi vẫn còn dư địa lớn".

Vị này nói thêm: "Vì việc lắp ráp MacBook sẽ bắt đầu ở Việt Nam trước nên chúng tôi cũng có thể hỗ trợ các linh kiện từ các nhà máy của chúng tôi ở Thái Lan. ... Sẽ chỉ mất hai đến ba ngày cho khâu hậu cần và thông quan".

"Chúng tôi biết một số nhà cung cấp đang thảo luận về việc xây dựng dây chuyền sản xuất MacBook ở Thái Lan với Apple, nhưng có vẻ như Apple không quá hào hứng với ý tưởng này vào lúc này", Eddie Han, nhà phân tích cấp cao của Isaiah Research nói -

“Việt Nam vẫn gắn gũi hơn về mặt địa lý với Trung Quốc và có nhiều hiệp định thương mại tự do hơn Thái Lan”, ông nói thêm. (Markettimes.vn 25/4, Nhã Mi) [Về đầu trang](#)

Thủ tướng phân công từng Thành viên Chính phủ làm việc với địa phương để đơn đốc, gỡ khó, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 phân công Thành viên Chính phủ chủ trì đơn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Cụ thể, Thủ tướng phân công các Thành viên Chính phủ chủ trì, cùng lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương liên quan trực tiếp đơn đốc làm việc với các địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính,... và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Thành phần tham gia đoàn làm việc tại các địa phương do Thành viên Chính phủ chủ trì đoàn làm việc quyết định.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, cơ quan trung ương có Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan là Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương, báo cáo nội dung, kết quả làm việc, gửi Thủ tướng Chính phủ trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc làm việc với các địa phương, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp.

Văn phòng Chính phủ được giao chủ trì tổ chức các đoàn làm việc của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; thông báo nội dung, kết quả làm việc, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc làm việc với các địa phương để tổng hợp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo của các địa phương, báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương, trong đó phân loại các nhóm vấn đề, thẩm quyền giải quyết, gửi các Thành viên Chính phủ chủ trì đơn đốc làm việc theo phân công tại Quyết định này.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đoàn làm việc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Thời gian làm việc phải hoàn thành trước ngày 20/5/2023. (VTV.vn 25/4) [Về đầu trang](#)

90 doanh nghiệp FDI sẽ chịu thuế tối thiểu toàn cầu ngay từ năm 2024

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, sẽ có khoảng 90 doanh nghiệp FDI chịu ảnh hưởng của Thuế tối thiểu toàn cầu nếu áp dụng từ năm 2024.

Cụ thể, theo ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, hiện có khoảng 1.017 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu (Thuế TTTC).

Theo tính toán có khoảng 90 Tập đoàn có khả năng chịu ảnh hưởng của thuế này nếu áp dụng từ năm 2024; nếu các quốc gia khác đều áp dụng thuế bắt đầu từ năm 2024, các quốc gia có công ty mẹ sẽ được thu thêm phần thuế chênh lệch năm 2024 ước tính khoảng 10.000 - 20.000 tỉ đồng.

Không chỉ là nước nhận đầu tư, Việt Nam cũng có các nhà đầu tư ra nước ngoài như Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Vingroup, Tổng Công ty Cao su Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các Ngân hàng Thương mại.

Lũy kế đến 20.3, Việt Nam đã có trên 1.620 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 21,9 tỉ USD. Như vậy, Thuế TTTC cũng tạo ra cơ hội đánh thuế khi Việt Nam áp dụng quy định chung về Thuế TTTC.

Theo đó, Việt Nam có quyền đánh thuế bổ sung đối với các doanh nghiệp Việt Nam nếu thuộc đối tượng áp dụng và đang được hưởng thuế suất thực tế thấp hơn mức tối thiểu 15% tại các nước khác.

Đề xuất giải pháp ứng phó của Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh cho biết, Việt Nam cần chủ động thực hiện ban hành chính sách về thuế thu nhập doanh nghiệp để các doanh nghiệp này nộp phần chênh lệch giữa thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế so với Thuế TTTC tại Việt Nam.

Đồng thời, để hạn chế tác động tiêu cực đối với thu hút đầu tư, Phó Tổng cục trưởng lưu ý, Việt Nam cần có các giải pháp hỗ trợ tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp nhưng phải đảm bảo không vi phạm quy tắc về Thuế TTTC, phù hợp với cam kết, thông lệ quốc tế, công khai minh bạch.

“Các giải pháp hỗ trợ cần được nghiên cứu ban hành có thể bao gồm việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình đầu tư cơ sở hạ tầng cơ bản cho sản xuất, đầu tư hình thành tài sản cố định cho sản xuất công nghiệp, bảo vệ môi trường, hỗ trợ nhà ở cho công nhân, hỗ trợ bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động, hỗ trợ cho nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thân thiện môi trường.

Để thực hiện được chương trình hỗ trợ nhà nước cũng cần bố trí các nguồn lực tài chính, đất đai, đào tạo nguồn nhân lực để duy trì sức hấp dẫn và ổn định môi trường đầu tư” - Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh chia sẻ. (Laodong.vn 25/4, Trí Minh)[Về đầu trang](#)

Bộ Xây dựng: Số doanh nghiệp địa ốc ngừng hoạt động tăng

Tại họp báo chiều 24/4, ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) đánh giá, các doanh nghiệp địa ốc vẫn gặp nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp thành lập mới trong quý I giảm 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn số doanh nghiệp giải thể, ngừng kinh doanh có thời hạn lần lượt tăng 30% và 61%.

Các sàn giao dịch địa ốc cũng chung cảnh ngộ khi 30-50% sàn phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động so với quý trước. Số môi giới hoạt động cũng chỉ còn 30-40% so với đầu năm 2022. "Đây là giai đoạn thách thức với những đơn vị không đủ năng lực cạnh tranh nhưng cũng là cơ hội để họ chuyên nghiệp, phát triển bền vững hơn", ông Hải nói.

Nguyên nhân khiến ngành địa ốc lao đao trong quý này không khác nhiều so với nhận định được Bộ Xây dựng đưa ra các tháng trước. Các doanh nghiệp vẫn đang phải thay đổi phương án kinh doanh, tái cơ cấu nợ, thu hẹp quy mô đầu tư, sản xuất, tinh giản bộ máy.

Trong khi đó, việc tiếp cận vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu, huy động vốn vẫn chưa có cải thiện dẫn đến dự án phải giãn tiến độ, thậm chí dừng triển khai. Lãi suất cho vay, tỷ giá ngoại tệ, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng cũng tăng gây ảnh hưởng đến hoạt động doanh nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp địa ốc, Bộ Xây dựng tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành địa phương tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, thủ tục cho các dự án; sớm thẩm định, phê duyệt các quy hoạch liên quan; Sớm ban hành Thông tư quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Bộ Xây dựng cũng sẽ sớm hoàn thiện điều kiện, tiêu chí doanh nghiệp, người dân được thụ hưởng gói tín dụng 120.000 tỷ đồng để làm cơ sở cho địa phương xác định, công bố các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phù hợp; ngân hàng áp dụng điều kiện cho vay và lập quỹ dự phòng rủi ro, không đánh đồng giữa các doanh nghiệp. (Vnexpress.net 24/4, Đức Minh)[Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ

Tiếp thu ý kiến đóng góp với dự thảo Luật Đất đai đến ngày cuối cùng

Chiều 24.4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã làm việc với các bộ, ngành về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của thành viên Chính phủ đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trước khi trình Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 5 tới đây.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh "tinh thần tiếp thu các ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đến ngày cuối cùng", bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, đóng góp vào từng điều, khoản, chương cụ thể, "tập trung vào những vấn đề lớn, đòi hỏi các bộ, ngành cùng thống nhất phương án tiếp thu".

Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan soạn thảo) đã báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến thành viên Chính phủ về một số nội dung: quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất hàng năm; thẩm quyền thu hồi đất quốc phòng, an ninh; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;

Hình thức giao đất, cho thuê đất cho đơn vị sự nghiệp công lập; trường hợp cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất; trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất liên quan đến các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang;

Sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất; xử lý đất quốc phòng, an ninh đối với dự án, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã thực hiện đối với doanh nghiệp cổ phần hóa, thoái vốn; quy định chuyển tiếp, điều khoản thi hành...

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã báo cáo phương án tiếp thu ý kiến về quy định xây dựng bảng giá đất hàng năm; điều tiết giá trị thu được từ đất giữa các địa phương, chênh lệch giá trị đất giữa nhà nước, doanh nghiệp, người dân; giao đất không thu tiền hoặc cho thuê đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập; phương thức đấu giá, đấu thầu, thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội...

Lãnh đạo các bộ, ngành cũng góp ý về các quy định về giao đất cho các tổ chức tôn giáo, chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn, việc thế chấp tài sản, quyền sử dụng đất với các tổ chức tài chính, tín dụng nước ngoài; chế độ sử dụng đất đa mục đích; định hướng quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh trong tình huống đột xuất, bất ngờ...

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đã cho ý kiến làm rõ thêm hướng xử lý mối quan hệ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Đáng chú ý, đối với quy hoạch giao thông, các công trình giao thông, dự thảo luật cần thiết kế theo hướng tạo quỹ đất phát triển các khu đô thị, tái định cư, các công trình hạ tầng giao thông theo các hướng tuyến giao thông.

Về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất, Phó Thủ tướng đề nghị cơ quan soạn thảo nắm vững quan điểm quy hoạch tái định cư đi trước khi triển khai một hoặc nhiều dự án, theo nguyên tắc “bảo đảm công bằng, cố gắng tái định cư ngay tại chỗ, nơi tái định cư có điều kiện tương tự hoặc tốt hơn nơi ở cũ”.

Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đã thống nhất, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. (TTXVN 24/4) [Về đầu trang](#)

Hà Nội: Chủ tịch cấp huyện chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý Phòng cháy chữa cháy

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 131/KH-UBND về khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2022 của Ban Cán sự đảng và tập thể lãnh đạo UBND thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Để khắc phục dứt điểm hạn chế, khuyết điểm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, kế hoạch nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp.

Theo đó, cùng với tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, UBND thành phố chỉ rõ trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên lĩnh vực, địa bàn quản lý của đơn vị hoặc để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

UBND thành phố cũng chỉ đạo các sở, ngành; UBND cấp huyện tham mưu hoàn thiện thể chế trong việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của thành phố.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đáng chú ý, UBND thành phố giao thủ trưởng các đơn vị; chủ tịch UBND cấp huyện rà soát, thống kê, nắm chắc tình hình, thông tin về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn, không bỏ trống, bỏ lọt địa bàn, cơ sở.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra, phát hiện những sơ hở, tồn tại, thiếu sót, hướng dẫn khắc phục; xử lý vi phạm hành chính về công tác này, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật.

UBND cấp huyện trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn chủ động nghiên cứu tình hình thực tiễn về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn; chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; Xử lý, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo quy định... (Laodong.vn 25/4, Phạm Đông)[Về đầu trang](#)

Quảng Trị chấn chỉnh việc vắng mặt, họp không đúng thành phần

Ngày 25-4, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản gửi Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, TP, thị xã về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tham dự các cuộc họp, hội nghị do lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

Theo đó, trong thời gian, vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị, địa phương phân công cán bộ tham dự các cuộc họp chưa theo đúng thành phần và chưa đảm bảo thời gian tham dự các cuộc họp, hội nghị.

Đơn cử, tại cuộc họp trực tuyến ngày 19-4 về Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ có nhiều đơn vị không tham dự, hoặc tham dự không đúng thành phần.

Cụ thể, các sở GTVT, TN&MT, GD&ĐT, Tư pháp, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, KH&ĐT, VH-TT&DL, BQL Khu Kinh tế tham dự không đúng thành phần; Công an tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cồn Cỏ, thị xã Quảng Trị không tham dự.

Hay tại phiên họp trực tuyến vào sáng 20-4 về công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Hội nghị về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, cũng xảy ra tình trạng tương tự.

UBND tỉnh yêu cầu, giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể và Chủ tịch tịch UBND các huyện, TP, thị xã nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm về việc cử thành phần tham gia các cuộc họp do UBND tỉnh mời.

Khi được UBND tỉnh triệu tập tham dự các cuộc họp phải bảo đảm đúng thành phần, thời gian quy định. Trường hợp vắng mặt hoặc uỷ quyền cấp dưới tham dự phải có văn bản báo cáo UBND tỉnh trước thời gian diễn ra cuộc họp.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp và đưa việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính vào tiêu chí để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ, thi đua - khen thưởng và cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. (Plo.vn 25/4, Nguyễn Do) [Về đầu trang](#)

Hơn 100 bộ máy tính 5 năm không sử dụng tại Trường Chính trị Cần Thơ

104 bộ máy tính được trang bị phục vụ giảng dạy, nghiên cứu tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ từ năm 2018 đến nay không được sử dụng, gây lãng phí và đã hết thời gian bảo hành.

Ngày 25-4, ông Lê Văn Điện - phó hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố Cần Thơ - cho biết dự án xây dựng trụ sở mới (đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận

Ninh Kiều) được phê duyệt năm 2015, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư. Lúc này trường có khoa tin học - ngoại ngữ với 4 phòng lab được trang bị 104 bộ máy tính để đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của thành phố.

Đến thời điểm nhận bàn giao trụ sở và trang thiết bị vào tháng 2-2018, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trường đã được thay đổi nên cơ cấu tổ chức bộ máy của trường chỉ còn 3 khoa, 2 phòng và khoa tin học - ngoại ngữ đã được giải thể, do đó đến nay 4 phòng lab chưa được khai thác, sử dụng.

Hơn nữa, phương án khai thác, sử dụng 104 bộ máy tính là chuyên các lớp bồi dưỡng chương trình chuyên viên lên phòng lab thực hành liên quan đến những bài học có phần kỹ năng, thực hành soạn thảo văn bản nhưng nội dung chương trình có điều chỉnh, trường được trung dụng làm bệnh viện dã chiến khi dịch COVID-19 bùng phát nên kế hoạch bị tạm hoãn.

“Trường đang triển khai giải pháp chuyển đổi số, thư viện số, số hóa tài liệu. Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi với hình thức trắc nghiệm nên 104 bộ máy tính này sẽ được đưa vào sử dụng thời gian tới. Thời gian bảo hành của máy tính đã hết nên khi sử dụng nếu có gì trục trặc trường sẽ liên hệ chủ đầu tư nhờ hỗ trợ”, ông Điện nói và cho biết trường không có ý định thanh lý 104 bộ máy tính này và trường cũng rút kinh nghiệm trong việc khai thác, sử dụng trang thiết bị.

Liên quan đến việc sử dụng trang thiết bị tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, ông Lê Minh Cường - giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ - cho biết về mặt pháp lý, công trình đã hết thời gian bảo hành, trách nhiệm thuộc trường. Còn việc Trường Chính trị thành phố Cần Thơ nhờ ban hỗ trợ thì ban sẵn sàng trong phạm vi khả năng của mình. (Tuoitre.vn 25/4, Lê Dân)[Về đầu trang](#)

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc xin nghỉ hưu sớm 4 năm

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa có văn bản đồng ý, cho phép ông Hà Thái Nguyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc được nghỉ hưu trước tuổi, theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Hà Thái Nguyên giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 1/2015 đến nay. Vừa qua, ông Nguyên có văn bản xin nghỉ hưu sớm, từ ngày 1/5/2023 và đã được Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chấp thuận.

"Nhà anh ấy ở huyện Lập Thạch, hàng ngày phải di chuyển xuống thành phố Vĩnh Yên làm việc khá xa và vất vả, nên đã có nguyện vọng xin nghỉ hưu trước tuổi. Theo Bộ luật Lao động thì anh ấy xin nghỉ hưu sớm trước hơn 4 năm", một nguồn tin từ Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc cho hay.

Hiện nay UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện quy trình để ra quyết định chính thức cho ông Hà Thái Nguyên nghỉ hưu.

Trước đó, tháng 7/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành ký quyết định kỷ luật cách chức Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc đối với ông Nguyễn Văn Bắc vì những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý điều hành, quản lý tài chính ngân sách tại cơ quan.

Hai Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc là ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh bị kỷ luật buộc thôi việc vì để xảy ra những vi phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý tài chính, ngân sách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh.

Ông Hà Thái Nguyên - Phó Bí thư đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Vĩnh Phúc - bị kết luận "cùng chịu trách nhiệm về vi phạm của Đảng ủy Sở Tư pháp Vĩnh Phúc", thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn tới những vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Thái Nguyên.

"Từ khi tái lập tỉnh Vĩnh Phúc tới nay, đây là sự việc rất đáng tiếc", Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh nói tại cuộc họp báo chiều 21/7/2022.

Ông Lương Đức Minh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết các cán bộ trên vi phạm về chế độ chính sách, có một số điểm vi phạm như các tiêu chuẩn vượt định mức, chế độ hóa đơn chứng từ không đảm bảo, thiếu chữ ký thủ tục.

"Mấu chốt là có tham nhũng không? Trong công tác kiểm tra của đảng, chúng tôi thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, tới ngày ra kết luận thì chưa phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, dấu hiệu vi phạm pháp luật", ông Minh thông tin.

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay là ông Vũ Giang Hậu. Sau khi ông Hà Thái Nguyên nghỉ hưu sớm thì cơ quan này sẽ có 2 Phó Giám đốc là ông Nguyễn Tuấn An và ông Nguyễn Văn Ngà. (Dantri.com.vn 25/4, Phùng Minh) [Về đầu trang](#)

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

EVN được đánh giá cao về chất lượng phục vụ người dân

Văn phòng Chính phủ mới đây đã họp với đại diện các Bộ, ngành, cơ quan, về tái cấu trúc quy trình, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (DVCQG) và Cổng Dịch vụ công của bộ, ngành.

Tại cuộc họp, ông Bùi Quốc Hoan – Phó Trưởng Ban Kinh doanh EVN đã báo cáo về quá trình thực hiện các nhiệm vụ, và những kết quả tích cực mà EVN đã nỗ lực đạt được khi triển khai cung cấp các dịch vụ công tích hợp trên Cổng DVCQG và triển khai Đề án 06.

Ông Bùi Quốc Hoan cho biết, tháng 12-2019, ngay khi Cổng DVCQG được khai trương, EVN vinh dự là một trong những bộ, ngành đầu tiên được Chính phủ cho phép triển khai cung cấp dịch vụ trên Cổng. Và chỉ 15 ngày sau khai trương cổng DVCQG, EVN đã hoàn thành tích hợp các dịch vụ điện trực tuyến mức độ 4 lên Cổng.

Đến tháng 8-2020, ngay sau khi nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng DVCQG được hoàn thành, EVN cũng là đơn vị đầu tiên chuyển đổi dịch vụ thanh toán tiền điện đã được tích hợp trên Cổng sang Nền tảng thanh toán của Cổng theo đúng mô hình thiết kế.

Cũng theo Phó Trưởng ban Kinh doanh EVN, năm 2022, EVN đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025 (Đề án 06). Tập đoàn đã kết nối và tích hợp dịch vụ xác thực và chia sẻ thông tin công dân bằng số căn cước công dân thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Với nhiệm vụ này, EVN đã hoàn thành sớm 5 tháng so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với việc phát triển dịch vụ điện trực tuyến, số khách hàng của EVN tham gia giao dịch trực tuyến cấp độ 4 trong hai năm 2021- 2022 lên tới 24,5 triệu khách hàng, đạt tỷ lệ 99%.

Trong suốt hành trình chuyển đổi số, với mục tiêu khách hàng là trung tâm, EVN đã không ngừng nỗ lực để triển khai sớm, hoàn thành sớm các nhiệm vụ được Chính phủ giao. Những nỗ lực đó đã thiết thực đưa tới các tiện ích cho người dân, doanh nghiệp trên cả nước, góp phần xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số.

Theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp cập nhật ngày 21-4-2022 trên Cổng DVCQG, kết quả ghi nhận về EVN rất khả quan. Trong đánh giá về 21 bộ, ngành cung cấp dịch vụ trực tuyến trên Cổng, EVN dẫn đầu về các tiêu chí: Mức độ hài lòng, Tiến độ giải quyết, Dịch vụ công trực tuyến; và xếp hạng thứ 2 về tiêu chí Công khai, minh bạch; xếp thứ 8 về tiêu chí Số hóa hồ sơ. Đánh giá tổng hợp, EVN xếp thứ 2/21 bộ, ngành, với tổng số 70,4 điểm/100 điểm.

Ông Hoan cho biết, không dừng lại với những kết quả đạt được, hiện nay, EVN vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiều mục tiêu trong kế hoạch chuyển đổi số, nghiên cứu để nâng cao trải nghiệm của khách hàng trên môi trường số. (Plo.vn 25/4, Trung An)[Về đầu trang](#)

Qua chỉ số PCI, Thanh Hóa nhìn lại để điều chỉnh

Việc tỉnh Thanh Hóa đánh giá và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (DDCI) đã có tác động lớn đến nhận thức, điều hành, thái độ phục vụ của nhiều ngành, địa phương trong tỉnh.

Lần đánh giá và công bố DDCI lần thứ hai diễn ra ngày 24-4 tiếp tục đem đến những cảm xúc khác nhau. Ở nhóm dẫn đầu, nhiều địa phương, sở, ngành đã cho thấy sự bứt phá rất đáng hoan nghênh so với lần công bố trước. Tuy nhiên, ở khu vực đáy bảng xếp hạng chúng ta nhìn thấy sự tụt lại của những sở, ngành, địa phương, trong đó có địa phương được xem là “đầu tàu” kinh tế, ngành có quan hệ mật thiết với doanh nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút đầu tư.

Từ sự bứt phá vươn lên cho thấy những địa phương, sở, ngành này đã có sự “tự ái” sau khi tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả xếp hạng DDCI ở lần thứ nhất. Người đứng đầu và cả bộ máy hành chính đã thực sự xem DDCI là một vấn đề nghiêm túc không chỉ góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, địa phương phát triển, mà lớn hơn là cả tỉnh, cả đất nước phát triển. Ở chiều ngược lại, sự tụt lùi của một số sở, ngành, đơn vị, cho thấy ít nhiều có sự chủ quan, thỏa mãn.

Những năm gần đây Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa thiếu sự ổn định trên bảng xếp hạng toàn quốc, có năm tăng mạnh, nhưng ngay sau đó lại giảm sâu. Kết quả này có thể nói phần nào cũng bị chi phối bởi việc còn có những sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện chưa tốt Bộ chỉ số DDCI. Nếu chất lượng điều hành cấp huyện, sở, ngành trong tỉnh tiếp tục có sự cải thiện theo thời gian; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính nói chung, cho doanh nghiệp nói riêng chuyển biến tích cực, giúp doanh nghiệp tiết giảm các chi phí, chắc chắn sẽ góp phần tích cực và quan trọng thúc đẩy năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Thanh Hóa.

Việc đánh giá và công bố kết quả chỉ số DDCI sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện vì thế được xem như là một thước đo, tấm gương soi chiếu xem sự hài lòng của doanh nghiệp đối với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh ở mức độ nào; vì sao cùng các tiêu chí như nhau mà kết quả lại khác nhau, thậm chí có đơn vị lại bị bỏ xa về điểm số đến như vậy. Từ vị trí xếp hạng, sẽ là cơ sở để từng sở, ngành, địa phương tiếp tục điều chỉnh trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. (Baothanhhoa.vn 25/4, Tuệ Minh) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH

Thanh Hóa: Phê bình nhiều đơn vị chậm giải ngân vốn đầu tư công, chậm giải phóng mặt bằng

Ngày 25/4, tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh Thanh Hóa tháng 4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã phê bình một số sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố mới giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng dưới 5%. Theo đó

trong lĩnh vực đầu tư công, các huyện như Ngọc Lặc, Mường Mát, Hậu Lộc, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn... mới giải ngân vốn đầu tư công dưới 5%, đặc biệt thị xã Nghi Sơn mới giải ngân được 0,1% vốn đầu tư công.

Tại Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị điều chuyển vốn, thay chủ đầu tư, thay nhà thầu đối với những chủ đầu tư nào chậm giải ngân vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo dõi các địa phương có tiến độ giải ngân thấp để đưa vào danh sách cần xem xét cấp mới các dự án trong thời gian tới bởi các dự án cũ vẫn chưa giải ngân xong.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, đến ngày 19/4, toàn tỉnh đã giải ngân được 2.122 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 17,2% kế hoạch vốn chi tiết được giao. Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập 5 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, huyện Quan Hóa mới giải phóng được 5%; Bim Sơn 3,7%, Mường Lát 0,3%, Hậu Lộc 0%... Tính đến ngày 15/4, Thanh Hóa đã thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng đạt 697,2 ha, bằng 29,7% kế hoạch. Công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên và môi trường tiếp tục được tăng cường; đã kiểm tra, xử lý 6 kiến nghị phản ánh của tổ chức, cá nhân về vấn đề môi trường; tổ chức 6 Hội đồng thẩm định báo cáo Đánh giá tác động môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cho biết, kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2023 tương đối toàn diện, nhiều chỉ tiêu, lĩnh vực có chiều hướng tăng trở lại. UBND tỉnh đã đưa ra những quyết định mạnh mẽ, phù hợp với thực tiễn, kịp thời khắc phục những hạn chế, khó khăn, điểm nghẽn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích, nêu bật những hạn chế, yếu kém liên quan đến hoạt động thu ngân sách Nhà nước, tính chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất của một số sở, ngành chưa cao; tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm vẫn còn diễn ra... và yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung khắc phục sớm.

Trong thời gian tới, các ngành chức năng cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị bàn sâu về nhiệm vụ cải cách hành chính và các chỉ số cải cách hành chính; hội nghị giải ngân vốn đầu tư công; hội nghị phòng, chống lụt bão...; đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng và có chế tài cụ thể đối với hoạt động này. (TTXVN 25/4, Trịnh Duy Hưng) [Về đầu trang](#)

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Dự án của ông Lê Thanh Thảo kéo những cán bộ nào "nhúng chàm"?

Trong vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, VKSND TP Hà Nội cáo buộc 6 bị can là nguyên lãnh đạo UBND phường Kiến Hưng và cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông có hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan tố tụng, dự án CT6 Kiến Hưng do Công ty Bemes do ông Lê Thanh Thảo làm Tổng Giám đốc, xây dựng từ ngày 31/10/2010 và hoàn thành vào 25/11/2012.

Trong gần 2 năm triển khai, dự án này đã có hàng loạt vi phạm trong xây dựng, sai quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt trước đó. Đặc biệt, quãng thời gian thi công, ông Thảo còn ngang nhiên quảng cáo gian dối về tính pháp lý của dự án.

Mặc dù vậy, chính quyền địa phương đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để kịp thời ngăn chặn, xử lý.

Trách nhiệm được xác định thuộc về các ông Đỗ Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 4/2015; ông Nguyễn Duy Uyển, Phó Chủ tịch phường từ năm 2004 đến ngày 30/6/2011; ông Bùi Văn Bằng, Phó Chủ tịch phường từ ngày 1/7/2011 đến tháng 10/2018.

Ngoài ra, các cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũng bị cơ quan công tố cáo buộc đã không thanh tra, kiểm tra việc thi công xây dựng công trình, không phát hiện vi phạm để báo cáo những vi phạm trong việc đầu tư xây dựng tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Ba người được xác định có vi phạm trên gồm ông Nguyễn Văn Năm, Chánh Thanh tra xây dựng quận từ ngày 15/9/2010 đến tháng 8/2012; ông Vương Đăng Quân, Phó Chánh thanh tra xây dựng quận phụ trách phường Kiến Hưng từ 15/9/2010 đến tháng 10/2018 và ông Mai Quang Bùi, cán bộ thanh tra xây dựng quận từ 7/12/2010 đến tháng 12/2014.

Cáo trạng thể hiện, quá trình xác minh, cơ quan điều tra không tìm thấy bất kỳ tài liệu, hồ sơ kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý nào của UBND phường Kiến Hưng và Thanh tra xây dựng quận Hà Đông đối với các công trình xây dựng vi phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Vi phạm của 6 bị can nêu trên đã gây thiệt hại cho 488 người, số tiền hơn 481 tỷ đồng.

Tại vụ án, VKSND TP Hà Nội cũng đã xem xét trách nhiệm của ông Lê Cường, nguyên Chủ tịch UBND quận Hà Đông. Cáo trạng cho biết, từ tháng 7/2008 đến tháng 3/2012, ông Cường là Phó Chủ tịch quận, phụ trách quản lý đô thị, sau đó, ông này được bầu giữ chức Chủ tịch quận đến tháng 5/2012.

Trong khi đó, dự án CT6 Kiến Hưng được triển khai xây dựng từ ngày 31/10/2010 đến ngày 25/11/2012.

Cơ quan công tố cho biết, tại các cuộc họp giao ban khối quản lý đô thị hay giao ban quận Hà Đông, ông Cường nhiều lần chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, phát hiện vi phạm trật tự xây dựng tại tất cả các công trình trên địa bàn. Tuy nhiên, riêng CT6 Kiến Hưng, ông Cường không được UBND phường hay Thanh tra xây dựng quận báo cáo đề xuất kiểm tra.

Theo cáo trạng, hành vi của ông Cường có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng sau khi xem xét, VKS thấy vị nguyên lãnh đạo này đã bị xử lý về Đảng (cảnh cáo), chính quyền (chuyên công tác) nên không cần thiết phải xử lý hình sự.

Tương tự, ông Phạm Khắc Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND quận Hà Đông (giai đoạn từ tháng 5/2008 đến tháng 4/2014), nguyên Bí thư quận ủy Hà Đông (giai đoạn tháng 4/2012 - 5/2015), được xác định có thiếu sót ở mức độ gián tiếp của người đứng đầu nên không bị xem xét xử lý hình sự. (Dantri.com.vn 25/4, Hải Nam) [Về đầu trang](#)

Sẽ kiểm điểm trách nhiệm 9 nguyên Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND Đồng Nai

Ngày 25-4, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch tổ chức kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến Kết luận 1739/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn Đồng Nai.

Việc kiểm điểm nhằm xác định cụ thể trách nhiệm của cá nhân có liên quan đến sai sót, sai phạm mà Kết luận Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra.

Theo nội dung kiểm điểm, đối với công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trong ba năm (2013-2015), việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai chưa đảm bảo theo quy định.

Về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, tỉnh không công khai hoặc công khai không đầy đủ về tài chính ngân sách Nhà nước trên Cổng thông tin điện tử, không có báo cáo đầy đủ về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công, mua sắm tài sản công...

Đồng Nai sẽ tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của chín nguyên Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND tỉnh qua nhiều thời kỳ, kéo dài từ năm 2009 đến 2018. Trong đó có hai nguyên Chủ tịch UBND tỉnh là ông Võ Văn Một và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái (ông Thái đang chấp hành án chín năm tù về tội nhận hối lộ liên quan đến sai phạm đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai).

Các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm ông Ao Văn Thịnh, ông Võ Văn Chánh, ông Trần Minh Phúc, ông Nguyễn Quốc Hùng, ông Nguyễn Phú Cường, ông Trần Văn Vĩnh và bà Phan Thị Mỹ Thanh.

Việc kiểm điểm chín nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến chậm phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất chưa đúng quy định; thực hiện chưa đúng quy định về phương pháp xác định giá đất. Ngoài ra còn có việc chậm đầu tư dự án hoặc đầu tư không đúng tiến độ; giao đất thực hiện dự án trong đó có đất trồng lúa nhưng không xác định rõ làm cơ sở thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa...

Dự kiến, ngày 5-5, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ họp kiểm điểm về vấn đề này. (Plo.vn 25/4, Vũ Hội) [Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Trung Quốc kêu gọi cử nhân thất nghiệp “xấn tay” làm việc chân tay

Truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi các cử nhân thất nghiệp nên tạm dừng tham vọng nghề nghiệp của họ và hãy bắt tay vào các công việc đòi hỏi những kỹ năng thấp hơn.

Theo tạp chí Financial Times, Trung Quốc cho rằng tình trạng cử nhân đại học thất nghiệp tăng cao là vì họ không chịu tạm gác tham vọng nghề nghiệp để đảm nhận công việc lao động chân tay.

Trong những tuần gần đây, Đài truyền hình Trung ương và các Đài địa phương cùng cơ quan Thông tấn Nhà nước Trung Quốc đã công bố hàng loạt tấm gương các cử nhân đại học kiếm được nhiều tiền nhờ những công việc đòi hỏi kỹ năng thấp như bán thức ăn đường phố hoặc trồng trái cây.

Đoàn Thanh niên tháng trước cũng đã chỉ trích những sinh viên trẻ mới tốt nghiệp là cố chấp khi theo đuổi khát vọng nghề nghiệp: thà thất nghiệp chứ không chịu “xoáy đỉnh vít trong các nhà máy”. Đoàn khuyến khích thế hệ hiện tại “cởi áo vest, xắn tay áo và đi làm ruộng”.

Những thông tin trên đã gặp phản ứng mạnh của các giới trên mạng xã hội. Họ cho rằng cử nhân thất nghiệp vì chính quyền đã không tạo đủ việc làm, trong khi số lượng thanh niên có học thức cao ngày càng tăng.

Một câu hỏi nhận rất được nhiều yêu thích trên mạng xã hội WeChat: Liệu các tác giả của thông tin trên có “sẵn sàng từ bỏ vị trí và mức lương hiện tại để trở thành một người dọn dẹp hay không?”.

Kinh tế của Trung Quốc đã bắt đầu sự phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, với mức phục hồi lên 4,5% trong quý đầu tiên của năm 2023. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp của thanh niên vẫn là vấn đề nhức nhối dai dẳng.

Tỉ lệ thất nghiệp trong tháng 3 của những người từ 16 - 24 tuổi đạt 19,6%. Tỉ lệ thất nghiệp của mọi lứa tuổi trong cả nước dao động quanh mức 5%.

Số lượng cử nhân thất nghiệp ngày càng tăng cũng cho thấy một thách thức về nhân khẩu học đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc. (Tuoitre.vn 25/4, Gia Minh)[Về đầu trang./](#).